



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
26 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 126,031,594 ราย เสียชีวิต 2,766,297 ราย รักษาหาย 101,697,176 ราย สถานการณ์ในประเทศไทย 23 มี.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 97 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 92 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 28,443 ราย รักษาหาย 73 ราย หายป่วยสะสม 26,946 ราย ยังรักษาอยู่ รพ. 1,405 ราย เสียชีวิตสะสมคงที่ 92 ราย

-ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ WHO ชี้ ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วโลก เพิ่มสูงต่อเนื่อง 4 สัปดาห์แล้ว EU ออกมาตรการคุมเข้มการส่งออกวัคซีน เพิ่มเกณฑ์ตรวจสอบปลายทาง มีเพียงวัคซีนโคแวกซ์ได้รับการยกเว้น **สิงคโปร์** ประกาศผ่อนคลายนโยบายการป้องกันโควิด พร้อมขยายการฉีดวัคซีน ภายในประเทศให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น **คิวบา** ใช้ประชากรเมืองหลวง 2 ล้านคน ทดสอบวัคซีนโควิดที่พัฒนาเองในขั้นสุดท้าย **เยอรมัน** นายกฯ ยอมรับ ตัดสินใจผิดพลาด ขอยกเลิกแผนล็อกดาวน์ช่วงอีสเตอร์สัปดาห์หน้า ทั้งที่เพิ่งประกาศใช้ได้เพียงวันเดียว **อินเดีย** ระวังการส่งออกวัคซีน บ.แอสตราฯ หลัง พบยอดผู้ติดเชื้อในประเทศกลับมาสูงขึ้น **สเปน** เริ่มกลับมาฉีดวัคซีนโควิด 19 แอสตราฯ เข็มอีกครั้ง

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังรับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, โปสต์ทูเดย์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, sanook, kapook, Nationtv, mco, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวถึงกรณีพบผู้ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงหลังรับวัคซีน 2 ราย คือ แพ้วัคซีนในลักษณะลมพิษ ส่วนอีก รายที่กำลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน คือ ผู้ป่วยเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตกและเสียชีวิต แต่คาดว่าไม่น่าจะ เกี่ยวข้องกับวัคซีน เนื่องจากผู้ป่วยโรคเส้นเลือดโป่งพองในท้องอยู่ระหว่างการรักษาอยู่แล้วและโรคนี้อาจมีโอกาที่เส้นเลือดจะแตกได้ตลอดเวลา แต่ตาม หลักมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการรับวัคซีนต้องนำเข้าคณะกรรมการเพื่อสอบสวนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-โพสต์ข้อความว่า เคสแรกที่มีลมพิษขึ้นน่าจะเกี่ยวกับวัคซีน แต่เคสที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องคือผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดในท้องโป่งพองอยู่ระหว่างการ รักษา ซึ่งปกติเส้นเลือดอาจแตกได้ทุกเวลา คาดว่าโชคร้ายเส้นเลือดแตกหลังรับวัคซีน แต่ก็ต้องเข้ากระบวนการสอบสวนหาสาเหตุ ส่วนประชาชนสามารถ รับวัคซีนต่อไปได้ตามปกติ

#### 2.รมช.เกษตรฯ มีไข้สูงหลังรับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เข้ารับวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราฯ เมื่อ 16 มี.ค. หลังจากนั้นมีอาการเวียนศีรษะ ไข้สูง ต้องรักษาตัวในรพ. กว่า 4 วัน ขณะนี้อาการดีขึ้น แพทย์ให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ถึงกรณี รมช.เกษตรฯ มีไข้หลังรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จนต้องเข้า รพ. ว่า ไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ที่ผ่านมา ระบบการรายงานติดตามอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน ยังไม่พบว่าผู้ที่มีอาการข้างเคียงรุนแรง

#### 3.การทำงานของระบบหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : Twitter @Apichart Chantanis

-โพสต์ว่า ได้จองวัคซีนในระบบหมอพร้อม รอบแรกขึ้นว่ายังไม่มีสิทธิ รองสองชื้อหาย รอบสามขึ้นว่ามีสิทธิแต่จองไม่ได้ รอบสี่ได้วัคซีนแอสตราฯ แต่ คณะยกเลิก สรุปยังไม่ได้ฉีด โดยระบบหมอพร้อมผูกกับระบบของรพ. แล้วทำงานผ่าน Line official ระบบหลังบ้านทำงานได้ดี มีทั้งระบบแจ้งสิทธิ จอง สิทธิ ติดตามลือตยา และผลข้างเคียงของยา

#### 4.โยงวัคซีนกับการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ posttoday

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ แสดงความเห็นในประเด็นวัคซีนโควิดกับการเมืองระดับโลก ว่า การให้วัคซีนโควิด 19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อวันเป็นจำนวนมากกว่า 475 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนนี้เกิน 500 ล้านโดสแน่นอน และเราจะเห็นว่าวัคซีนมีส่วนที่

## ประเด็นข่าว

จะโยงไปถึงการเมือง เช่น ต่อไปถ้าจะไปประเทศจีนจะต้องฉีดวัคซีนของจีนเท่านั้น ไปยุโรปต้องใช้วัคซีนยุโรป หรือไปอเมริกาต้องใช้วัคซีนอเมริกาเท่านั้น ส่วนไทยอย่าเอาวัคซีนมาเป็นเรื่องการเมือง แต่ทำให้คนของเราได้รับวัคซีนในการควบคุมโรคให้เร็วที่สุดและหยุดวิกฤตโรคโควิด 19 ให้ได้

## 5.อินเดียพบโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่-ระดับส่งออกวัคซีนแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, สยามรัฐ

-อินเดีย ประกาศการพบโควิด 19 กลายพันธุ์คู่ (Double Mutation) เป็นเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดรวดเร็วในรัฐมหาราษฏระ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เป็นการที่ไวรัสกลายพันธุ์ 2 ตัวมารวมเป็นตัวใหม่ ได้แก่ สายพันธุ์ L452R จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐฯ กับสายพันธุ์ E484Q ในอินเดีย โดย Double Mutation สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น แต่ยังไม่ยืนยันว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเป็นสาเหตุของการพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ทั้งนี้ อินเดีย ได้ระงับส่งออกวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา ที่ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย หลังผู้ติดเชื้อรายวันกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องสำรองวัคซีนไว้ใช้ภายในประเทศ

## 6.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข่าว สธ.ประกาศฉุกเฉิน และประเทศไทยกำลังเข้าสู่เฟส 3 และระบุสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ว่า ไม่เป็นความจริง ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

## มาตรการของ ศบค. สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thestandard, mcot, INN) ทวีตช่อง 5, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า มาตรการผ่อนคลายเป็นต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีน ซึ่งจากนี้ถึงอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีการกระจายฉีดวัคซีนเป็นล้านคน ดังนั้น ภายในเดือน พ.ค.จะเริ่มรู้แล้วว่าคนที่ได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันระดับใด ถ้าผลเป็นที่น่าพอใจก็มั่นใจได้ว่าจะฉีดให้คนจำนวนมากได้ จากนั้นจะเป็นการผ่อนคลายเป็นมาตรการให้เกิดความสะดวกและเป็นปกติมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ สธ.กำลังเร่งขึ้นทะเบียนวัคซีน ล่าสุด อย. ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วจึงมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่ สธ. ดำเนินการมาถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งเรื่องการพัฒนา การเข้าถึงวัคซีน และความรวดเร็ว ส่วนที่ต้องทำให้เร็วที่สุด คือการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ยิ่งฉีดได้มาก ฉีดได้เร็ว และมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เปิดประเทศได้เร็ว ล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตเริ่มมาพูดคุยแล้วในเรื่องการพิจารณาการเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, js100, mcot, nationtv, posttoday, bangkokbiznews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวหลังจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ที่รพ.บำรุงราษฎร์ ว่า พล.อ.ประวิตรไปขอวัคซีนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติมาฉีดที่รพ.ที่ต้องตรวจร่างกายอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นโควตาของเอกชนหรือรพ. ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า ไม่มีอาการข้างเคียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานร่วมการประชุมคกก.อำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดย ดร.สาธิต กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแบบสถาณกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และการผ่อนคลาัยกิจกรรมในสถานกักกันตามที่ ศบค. กำหนด เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ทั้งสถานกักกันทางเลือก ที่ให้ผู้กักตัวใช้ห้องพิตเนส ออกกำลังกายกลางแจ้ง ใช้สระว่ายน้ำ ปั่นจักรยานในพื้นที่ปิด และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ ที่ให้มีกิจกรรมในห้องจัดกิจกรรม ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก การประชุมทางธุรกิจ การจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ หรือประกวดนางงาม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำหลักเกณฑ์และข้อกำหนดมาตรฐานกลางรองรับต่อไป รวมทั้งเห็นชอบหลักการรูปแบบการท่องเที่ยว Sand Box ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว 3 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ จ.เลย ภายใต้เงื่อนไขการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในพื้นที่ปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ไทยรัฐ, 77kaoded, thailandplus, mcot, thebangkokinsight, thaigov

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วย รก.ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร และคณะผู้บริหาร ทำพิธีปิดรพ.สนามศูนย์หวังโยคนสาครแห่งที่ 7 ณ อบต.ท่าทราย ขนาด 460 เตียง เปิดรับผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 26 ม.ค.-19 มี.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการทั้งสิ้น 761 คน ซึ่ง ต.ท่าทรายเป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 9,907 คน หรือเกือบร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ จ.สมุทรสาคร มีแนวโน้มดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 9-15 รายต่อวัน จึงทยอยปิดรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, TNN, thebangkokinsight, mcot) ทวีตช่อง 7

## ประเด็นข่าว

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดย บ.แจนเซน-ซีแลก จำกัด ได้รับอนุมัติทะเบียนจาก ออย. เป็นรายที่ 3 ต่อจากวัคซีนแอสตราฯ และวัคซีนโคโรนาแวค และยังมีวัคซีนของ บ.บารัต ไบโอบีotec เทคโนโลยี ประเทศอินเดีย นำเข้าโดย บ.ไบโอจีนิเทค จก. อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารแบบต่อเนื่อง โดยออย.ได้เปิดช่องทางพิเศษให้สามารถอนุมัติทะเบียนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร รับมอบรถตรวจโควิด 19 (biosafety Mobile Unit) จำนวน 1 คัน จาก บมจ. แสนสิริ โดยมอบให้ สปคม. นำไปใช้ตรวจค้นหาเชิงรุกให้สามารถดำเนินการได้ในวงกว้างและรวดเร็วมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก., mcot, bangkokinsight, businessstoday

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันที่ 26 มี.ค. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คาดว่าจะพิจารณากำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะพิจารณานำร่องจ.ภูเก็ต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าฯ สงขลา ขอความร่วมมือผู้นำศาสนาช่วยรณรงค์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงเดือนรอมฎอน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจ้งพบพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อโควิด 19 เมื่อ 17 มี.ค. สังกัดตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 วัน และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ล่าสุด 23 -24 มี.ค. ได้ตรวจเชิงรุกในพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ ผลเป็นลบทั้งหมด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ

-นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. เผย บุคลากรด้านการแพทย์ สาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร ได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว 44,034 คน ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับในเดือน มิ.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. รายงานผลการค้นหาเชิงรุกตลาดในพื้นที่เขตบางแค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 56 ราย ตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก 2,394 ราย รวมตรวจ 30,154 ราย พบผู้ติดเชื้อ 536 ราย ไม่ติดเชื้อ 27,078 ราย รอผลการตรวจ 2,540 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, js100

-สสจ. สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย เป็นการพบใน รพ. 12 ราย และจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุก 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 17,195 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100

-จ.เลย เร่งตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 คน หลังตรวจพบว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ จ.หนองบัวลำภู ผลตรวจ 1 คน ไม่พบเชื้อ อีก 10 คน รอผลพร้อมให้กักตัวที่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก., js100

-จ.นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นหญิงและชายเวียดนาม ติดเชื้อจาก ตม.สวนพลูและบางเขน ส่วนใหม่ไลน์ พ่อ-แม่-ลูก 2 ขวบ เต็มที่รถมือสองติดโควิด มีประวัติไปเดินตลาดชาวสยาม (บางกรวย) ตอนเย็นทุกวัน และเดินห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, js100, bangkokinsight

-รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้รับการยืนยันว่าผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อโควิด จึงประกาศปิดสถานศึกษา 2 วัน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์

-ผู้สูงอายุบ้านบางแค 1-2 รวม 116 คน ได้รับวัคซีนแอสตราฯ แล้ว

## ประเด็นข่าว

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**เปิดห้องสวนหัวใจ รพ.นพรัตน์ราชธานี**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.นพรัตน์ราชธานี เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แผลมีขนาดเล็ก ลดระยะเวลาอนในรพ. ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทำให้ประชาชนในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสะดวก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ นศ.แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้ที่สนใจศึกษาดูงานด้วย

**ป้องกันร่างกายขาดน้ำช่วงหน้าร้อน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, js100, mco, Chiangmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ช่วงหน้าร้อนอาจทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ รู้สึกอ่อนเพลีย เกิดภาวะขาดน้ำได้ ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 8 – 10 แก้ว/วัน กินผัก ผลไม้ที่มีน้ำสูง เช่น แตงกวา คื่นช่าย มะเขือเทศ แตงโม มะละกอ ฝรั่ง และสัระแห้ว ช่วยลดความร้อน ทำให้ร่างกายสดชื่น ทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียจากอากาศร้อน โดยเลือกกินผลไม้รสไม่หวานจัด ดื่มน้ำผักผลไม้สดจากธรรมชาติ น้ำผลไม้สำเร็จรูป 100% เลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานหรือเลือกสูตรหวานน้อย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้หลอดเลือดขยายตัว เหงื่อออก ปัสสาวะบ่อย ขับน้ำออกจากร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำโดยไม่รู้ตัว

**เตือนการฉีดวิตามินเข้าหลอดเลือด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยโพสต์, thailandplus

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีและโฆษก กรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อภาพสอนฉีดวิตามินเร่งผิวชาวเข้าเส้นเลือดหลังฝ่ามือใน TikTok ว่า ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยยืนยันถึงประโยชน์ของการฉีดวิตามินเข้าทางหลอดเลือดต่อผิวหนัง ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ระบุทางการแพทย์ยังไม่มียาหรือเวชภัณฑ์ใดที่มีสรรพคุณทำให้ผิวขาว การนำสารอื่นๆ มาผสมและฉีดเข้าด้วยตัวเอง มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดและมีอาการแทรกซ้อนได้

**จับแหล่งลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, thaipbs, INN, thailandplus, mco, js100

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย อย.ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามจับกุมแหล่งลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์ ย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี ยึดของกลางมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และฐานผลิต/ขายเครื่องมือแพทย์ปลอม มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**กัญชง-กัญชา**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษากรม.สธ. และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจปลูกกัญชา 6 ต้น โดยเกษตรกรต้องรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และต้องปลูกโดยมีวัตถุประสงค์หลักทางการแพทย์ ขณะนี้สถาบันกัญชาได้จัดทำข้อเสนอให้แต่ละเขตสุขภาพดูแลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการใช้และการปลูก เช่น เขตฯ 9 มีแนวคิดจะให้เกษตรกรปลูกกัญชาเพื่อนำรามาทำยาเพราะเป็นความรู้พื้นบ้าน ส่วนเขตฯ 8 จัดทำระบบการบริหารจัดการกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร ทั้งนี้ สถาบันกัญชาให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการทุกระดับ แต่ผู้ประกอบการรายเล็กหรือเกษตรกรมีทุนและโอกาสสร้างตลาดน้อยกว่า จึงให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ และจัดทำโครงการ 6 ต้น เพื่อให้เกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตที่มีคุณภาพ และยังสามารถสร้างโอกาสในการมีผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสุขภาพคู่กับเศรษฐกิจ ขยายผลให้ถึงครอบครัวทั่วประเทศภายในปี 2564

**บทความ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว และ ภญ.อาสาพา เขาวนเจริญ เกษีกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้ข้อมูลว่า อภัยภูเบศรเคยสไปได้เริ่มพัฒนาเมนูอาหารจากกัญชาบนพื้นฐานความปลอดภัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ 6 ม.ค. 2564 หลังมีการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา- กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 สำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นการใช้เสริมการรักษามาตรฐาน ปัจจุบันมีกัญชาที่จ่ายโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 2 สูตร คือ สูตร 1.7% THC และสูตร 2.7% THC : 2.5% CBD จ่ายให้ผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้ อาเจียน จากยาเคมีบำบัด ที่รักษาด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผล ส่วนอาหารจากกัญชา อภัยภูเบศรเคยสไปจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 1 เม.ย. นี้ และรพ.ยังมีแผนพัฒนายากัญชาในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นและเก็บ

## ประเด็นข่าว

ข้อมูลทำวิจัยต่อยอดสาร THC โดยประมาณเดือน มิ.ย. 2564 จะมียาที่ถูกรูปแบบภายนอกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง รวมถึงพัฒนาเมนูอาหารจากกัญชาให้หลากหลายขึ้น และในอนาคตอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยน้ำมันจากเมล็ดกัญชง

**โรคมะเร็งรับบริการได้ทุกที่**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สัปดาห์หน้า

-คณะผู้บริหาร สปสช. ลงพื้นที่ จ.ลำปาง-เชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินการนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม โดยนพ.วีรวัต อุครานันท์ รพ.มะเร็งลำปาง ระบุ นโยบายดังกล่าวทำรพ.สามารถบริหารจัดการเรื่องคิวและอาหารพ.ที่อยู่ใกล้เคียงให้ผู้ป่วยไปรักษาได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่ตรวจคัดกรองพบมะเร็งระยะแรกสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีและมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ ด้าน นพ.วรเชษฐ เตชะรัถิ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ ระบุ รพ.นครพิงค์เริ่มดำเนินนโยบายโรคมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อมมาตั้งแต่ต้นปี ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวครอบคลุมทั้งการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน การฉายรังสี รวมถึงการตรวจติดตามหลังการรักษา

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เผย นอกจากนโยบายนี้ ยังมีอีก 3 นโยบายสำคัญ ได้แก่ ประชาชนไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ภายในเครือข่าย, ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว, ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน เป็นการยกระดับบัตรทองจาก "30 บาทรักษาทุกโรค" สู่ "30 บาทรักษาทุกที่"

**โรคมือเท้าปาก**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม ออกสอบสวนโรคมือเท้าปาก และตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และให้คำแนะนำตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ที่โรงเรียนเทศบาล 6 (英才โยทธ) ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

**เพลิงไหม้โรงรับซื้อขยะรีไซเคิล**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, บ้านเมือง

-เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงรับซื้อขยะรีไซเคิล อ.เมืองปราจีนบุรี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุเบื้องต้นคาดมาจากสภาพความร้อนสูงทำให้เกิดแก๊สลูกใหม่ที่กองขยะ ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า มาจากการจุดไฟเผาข้าวในนาแล้วลมพัดลูกไฟเข้ามาตกในกองพลาสติก ซึ่งหากสุดคมควันเข้าไปอาจจะเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได้